



สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

HORTICULTURAL SCIENCE SOCIETY OF THAILAND
ดีลสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900
Horticultural Research Institute, Department of
Agriculture, Chatuchak, Bangkok, 10900 THAILAND
Tel. (66-2) 940-6578 Fax. (66-2) 940-6579
E-mail : nhc12th@gmail.com

ที่ สพท.040/2562

วันที่ 4 เมษายน 2562

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขที่ 1197

23 เม.ย. 2562

วันที่

เวลา 09.19 น.

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (AHC 2020)

เรียน คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (AHC 2020) จำนวน 1 ชุด
2. เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงาน 5 ฉบับ

ด้วยในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชียครั้งที่ 2 (The 2nd Asian Horticultural Congress :AHC 2018) ซึ่งสมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2559 ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และสมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้นั้นนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานร่วมในคณะกรรมการวิชาการ (Co - President of the International Scientific Committee) และ ในการประชุมดังกล่าว สมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขอให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2563 หรือ The 3rd Asian Horticultural Congress (AHC 2020)

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการพืชสวนของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนเกษตรกร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้ร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ได้อย่างดี จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (AHC 2020) ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการพืชสวน ได้นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวน และอุตสาหกรรมพืชสวนในภูมิภาคเอเชีย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพืชสวนระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยอาวุโสกับนักวิชาการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของนานาชาติ

4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านพืชสวนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่าน นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสวนในการประชุม ดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและการพัฒนาพืชสวนของไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของนานาชาติ พร้อมนี้ได้แนบโครงการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 และเอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมมาด้วยแล้ว สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีและขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ คาโคม)

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

15/คธ ๑๓๖๕

สมาคมฯ ๓๐ ซอยระพีพร ซอยสามัคคี
พหลโยธิน ๓ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐๑
- โทร ๒๖๒๓๓๓๓

กช.

นางกัลยา อีระพงษ์นาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23 12. ๖2

พระยาวิมลราชไมตรี

(นายนิรันทร บุญพราหมณ์)
23 12 ๖2
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

โครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd Asian Horticultural Congress : AHC 2020) เป็นความคิดริเริ่มที่สมาคมพืชสวนของ 3 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมหารือกันในช่วงกลางปี 2550 (2007) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา (R & D) ด้านพืชสวนผ่านเวทีการประชุมพืชสวนในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยกำหนดให้มีการประชุมทุกๆ 4 ปี สำหรับการประชุม AHC สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) ที่พร้อมสนับสนุนงานด้านพืชสวนในระดับภูมิภาค โดย ISHS จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมจัดประชุม AHC ด้วย ดังนั้น การจัดประชุม AHC จึงได้รับการรับรองจาก ISHS และจะต้องมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเจ้าภาพกับ ISHS ซึ่งการประชุม AHC จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (AHC 2008) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 (2008) ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 790 คน จาก 20 ประเทศ (เกาหลี 626 คน ญี่ปุ่น 60 คน จีน 49 คน ใต้หวัน 21 คน ไทย 6 คน อิหร่าน 4 คน บังกลาเทศ 3 คน มองโกเลีย 3 คน ปากีสถาน 3 คน เวียดนาม 3 คน ฯลฯ) ครั้งที่ 2 (AHC 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ณ เมืองฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 600 คน จาก 17 ประเทศ ครั้งที่ 3 (AHC 2020) ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2563 ณ กรุงเทพฯ โดยนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอข้อมูลการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมต่อที่ประชุม AHC ครั้งที่ 2 เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการพืชสวนของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้จะเดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าวอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการพืชสวน ได้นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวน และอุตสาหกรรมพืชสวนในภูมิภาคเอเชีย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพืชสวนระหว่างนักวิชาการและ นักวิจัยอาวุโส กับนักวิชาการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของนานาชาติ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยด้านพืชสวนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

แนวคิดการจัดประชุม (Theme)

Asian Horticulture for a Sustainable world

เวลาและสถานที่การจัดประชุม

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดประชุม

เป็นการจัดประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ประกอบด้วยการบรรยาย โดย วิทยากรพิเศษ วิทยากรผู้ทรงวุฒิ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ ในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 วัน และการดูงานแหล่งการผลิตพืชสวนของไทยที่มีศักยภาพ 1 วัน และนิทรรศการพืชสวนในงาน Horti Asia 2020

เป้าหมาย

นักวิชาการ ครู อาจารย์ จากภาครัฐและเอกชนผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ ประมาณ 600 – 800 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานหลัก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯลฯ บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซิซิชั่น เอเชียและแปซิฟิก

หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) สมาคม/ชมรมที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านวิชาการพืชสวน ได้รับความรู้และความก้าวหน้าด้านพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ในการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย และพัฒนาพืชสวนของไทย

ด้านประชาสัมพันธ์ มีโอกาสให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ในการแสดงศักยภาพของไทย ในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชสวนเขตร้อนรายใหญ่ของโลก

ด้านการตลาด ได้ทิศทางแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคพืชสวนนานาชาติ เพื่อนำมาพัฒนาพืชสวนของไทยต่อไป

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ จากการศึกษาภาพที่สามารถจัดประชุมระดับนานาชาติ ทำให้เกิดการ
กระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจไม่เฉพาะเรื่องพืชสวนของไทย แต่ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อเนื่องอีกหลายอย่าง
ที่สำคัญได้แก่ การท่องเที่ยว การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ทั่วโลกได้
รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
